

**KẾ HOẠCH CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
SAU ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP THEO CHUẨN ĐẦU RA - NĂM 2018**

TT	Nội dung tồn tại	Nội dung công việc triển khai	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian hoàn thành	Chỉ số kết quả dự kiến
I. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Khoa Công nghệ thông tin)					
1	Đào tạo cần gắn liền với dự án hoặc các tình huống cụ thể, tăng cường đào tạo theo hướng ứng dụng và thực hành, thực tế cho sinh viên.	Rà soát các môn học trong chương trình đào tạo, đổi mới cải thiện nội dung môn học. Áp dụng các nội dung kỹ năng công nghệ và thuật toán vào 1 số môn học theo chương trình đào tạo nhân lực của công ty FPT Fsoft, Samsung.	Phòng Đào tạo, công ty FPT Fsoft, Sam sung	Đầu các kỳ học của năm học	Áp dụng các khóa đào tạo của FPT Fsoft và samsung trong các một học lập trình và cấu trúc dữ liệu và giải thuật
		Kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng các giờ thực hành, thực tế cho sinh viên trên phòng học.	Trung tâm thực hành, các bộ môn thuộc Khoa	Tháng 5/2019	Đảm bảo tất các môn học thực hành đều có các modul thực hành đúng quy định, bám sát nội dung giảng dạy
2	Tăng cường hơn nữa sự hợp tác, giao lưu giữa khoa với doanh nghiệp trên khía cạnh đa dạng của yêu cầu thực tế với chương trình đào tạo của ngành học.	Khoa, bộ môn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực hoạt động, tối thiểu mỗi bộ môn gắn kết với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn. Phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hoạt động giới thiệu, tham quan cơ sở làm việc cho sinh viên và tìm kiếm các cơ hội thực tập.	Các doanh nghiệp, công ty mời hợp tác	Hàng năm	Dự kiến có 5 đối tác tiêu biểu cho các lĩnh vực đào tạo

TT	Nội dung tồn tại	Nội dung công việc triển khai	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian hoàn thành	Chỉ số kết quả dự kiến
3	Tăng cường kỹ năng mềm, tính tự tin và chủ động. Hiểu biết xã hội đối với sinh viên.	Đề nghị nhà trường nâng cao chất lượng môn học kỹ năng mềm thuộc khoa KHCB để đảm bảo có hiệu quả trực tiếp đến người học. Khoa phối hợp với liên chi đoàn khuyến khích sinh viên tham gia các câu lạc bộ tin học, tiếng anh, thể thao để rèn luyện tính tự tin, năng động.	Khoa KHCB, phòng chức năng, Đoàn thanh niên	Hàng năm	
4	Nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.	Bổ sung sàng lọc các cơ sở thực tập đáp ứng được các điều kiện thực tập. Ưu tiên hướng đến các công ty IT quy mô lớn và doanh nghiệp đầu tư của nước ngoài.	Phòng chức năng	Theo kế hoạch thực tập tốt nghiệp	Đảm bảo 100% sinh viên đủ điều kiện đi thực tập được thực tập tại các cơ sở có chất lượng và đúng lĩnh vực chuyên môn đào tạo

II. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ truyền thông (Khoa Truyền thông đa phương tiện)

1	Mức độ vận dụng kiến thức lý thuyết của sinh viên vào thực tế trong lĩnh vực truyền thông còn chưa thật sự tốt.	<ul style="list-style-type: none"> - Cần cải tiến một số môn học, tăng cường bài tập thực hành cho sinh viên. - Chú trọng tới dạy kỹ năng thực hành cho sinh viên hơn nữa (thay vì đặt nặng tính lý thuyết). - Tăng thời lượng/ môn học liên quan đến công nghệ truyền thông (thiết kế đồ họa, quay, dựng clip, xây dựng kịch bản và ý tưởng cho sản phẩm truyền thông...) 	Phòng Đào tạo	Năm học 2018 - 2019	Nội dung môn học áp dụng cho sinh viên K16.
2	Một số sinh viên còn thiếu kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống còn hạn chế.	Tăng thời lượng cho các học phần kỹ năng mềm, đặc biệt khả năng giao tiếp và tự tin.	Phòng Đào tạo	Năm học 2018 - 2019	Nội dung môn học áp dụng cho sinh viên K16

TT	Nội dung tồn tại	Nội dung công việc triển khai	Đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian hoàn thành	Chỉ số kết quả dự kiến
3	Sinh viên còn chưa quan tâm nhiều đến các hoạt động thực tế liên quan tới doanh nghiệp, các sự kiện nổi bật, từ khoá mang tính xu hướng của ngành nghề.	Tăng thời gian thực tập, thực tế của sinh viên tại các cơ quan, báo chí hoặc doanh nghiệp. Tăng cường tìm kiếm và đa dạng hóa đơn vị thực tập cho sinh viên. Chú trọng tới các đơn vị có nhiều cơ hội cho sinh viên tham gia công việc thực tế, đúng chuyên môn, tạo cơ hội làm nghề cho sinh viên.	Các đơn vị thực tập	Năm học 2018 - 2019	Mở rộng cơ hội cho sinh viên tham gia công việc thực tế, cơ hội làm nghề cho sinh viên
4	Phương pháp giảng dạy, đào tạo chưa thật sự phù hợp, sinh viên biết mỗi thứ một chút nhưng không chuyên sâu.	<ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm; tăng cường hình thức đánh giá sinh viên thông qua hình thức báo cáo bài tập lớn, tiểu luận. - Mời chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có trình độ chuyên môn cao nói chuyện và hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo. - Tạo nhiều diễn đàn cho sinh viên trải nghiệm, thành thạo nhiều việc để đáp ứng yêu cầu công việc thuộc lĩnh vực truyền thông đa phương tiện trong thời kỳ 4.0 	Phòng Đào tạo	Năm học 2018 - 2019	Nội dung môn học áp dụng cho sinh viên từ K14

Nơi nhận: *ky*

- ĐHTN (b/c);
- Ban Giám hiệu (b/c);
- Các đơn vị có liên quan (t/h);
- Lưu: VT, KT&ĐBCLGD.



TS. Vũ Đức Thái